

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ ทั้งนี้การระบุและจัดการความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท โดยสามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความชัดเจน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. บริษัทจะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

2. บริษัทจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

4. ฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงดูแลให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย พร้อมจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอหรือตามความเหมาะสม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งกลั่นกรองให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560

อนุมัติโดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานกรรมการ